



บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
สาขาวิชา อยู่ระหว่างการดำเนินการ  
ภาคปกติ ภาคต้น ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

วิทยาเขต	คณะ	รหัสสาขาวิชา	ชื่อสาขาวิชา	สถานะการดำเนินการ
บางเขน	เกษตร	XA02	คหกรรมศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	เกษตร	XA03	ปฐพีวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	เกษตร	XA05	พืชสวน	รอภาควิชา
บางเขน	เกษตร	XA23	พืชไร่	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	เกษตร	XA38	วิทยาศาสตร์เกษตร	รอภาควิชา
บางเขน	ประมง	XB03	เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ประมง	XB05	วิทยาศาสตร์ทางทะเล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ประมง	XB06	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วนศาสตร์	XC06	วนศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วนศาสตร์	XC12	การจัดการทรัพยากรป่าไม้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วนศาสตร์	XC14	วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD08	พฤกษศาสตร์	รอภาควิชา
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD10	ฟิสิกส์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD12	สถิติ	รอภาควิชา
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD13	สัตววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD15	มาตรวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD16	รังสีประยุกต์และไอโซโทป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD20	วิทยาการคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD23	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นพิภพ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD29	สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาศาสตร์	XD30	วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ

วิทยาเขต	คณะ	รหัสสาขาวิชา	ชื่อสาขาวิชา	สถานะการดำเนินการ
บางเขน	วิศวกรรมศาสตร์	XE02	วิศวกรรมเคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิศวกรรมศาสตร์	XE03	วิศวกรรมเครื่องกล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิศวกรรมศาสตร์	XE07	วิศวกรรมโยธา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิศวกรรมศาสตร์	XE08	วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิศวกรรมศาสตร์	XE09	วิศวกรรมอุตสาหการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิศวกรรมศาสตร์	XE20	วิศวกรรมการบินและอวกาศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF03	การสอนคณิตศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF11	จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF13	พลศึกษา	รอภาควิชา
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF23	ปฐมวัยศึกษา	รอภาควิชา
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF28	วิทยาศาสตร์ศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF29	เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา	ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา ป.เอก - ป.โท
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF33	การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา	รอภาควิชา
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF34	การศึกษาพิเศษ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF35	อาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF38	การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	ศึกษาศาสตร์	XF39	วิธีวิทยาการวิจัยและประเมิน	ไม่มีผู้สมัครเข้าศึกษา ป.เอก - ป.โท
บางเขน	เศรษฐศาสตร์	XG03	เศรษฐศาสตร์สหกรณ์	รอภาควิชา
บางเขน	เศรษฐศาสตร์	XG07	การจัดการทรัพยากร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	เศรษฐศาสตร์	XG10	เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สังคมศาสตร์	XH03	รัฐศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สังคมศาสตร์	XH06	จิตวิทยาชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สังคมศาสตร์	XH08	จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สัตวแพทยศาสตร์	XI16	วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์	รอภาควิชา
บางเขน	สัตวแพทยศาสตร์	XI18	วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สัตวแพทยศาสตร์	XI21	วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมการดูแลสุขภาพสัตว์ (หลักสูตร)	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	อุตสาหกรรมเกษตร	XK01	เทคโนโลยีชีวภาพ	รอภาควิชา
บางเขน	อุตสาหกรรมเกษตร	XK03	วิทยาศาสตร์การอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ

วิทยาเขต	คณะ	รหัสสาขาวิชา	ชื่อสาขาวิชา	สถานะการดำเนินการ
บางเขน	อุตสาหกรรมเกษตร	XK04	เทคโนโลยีการบรรจุ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	อุตสาหกรรมเกษตร	XK10	เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	อุตสาหกรรมเกษตร	XK12	พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	อุตสาหกรรมเกษตร	XK13	นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	มนุษยศาสตร์	XL01	ภาษาศาสตร์ประยุกต์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	มนุษยศาสตร์	XL02	ปรัชญาและศาสนา	รอภาควิชา
บางเขน	มนุษยศาสตร์	XL04	ภาษาไทย	รอภาควิชา
บางเขน	มนุษยศาสตร์	XL10	ดนตรี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	มนุษยศาสตร์	XL11	ภาษาตะวันออก	รอภาควิชา
บางเขน	มนุษยศาสตร์	XL12	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ	รอภาควิชา
บางเขน	สถาปัตยกรรมศาสตร์	XR02	นวัตกรรมอาคาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สถาปัตยกรรมศาสตร์	XR03	สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สถาปัตยกรรมศาสตร์	XR05	นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์	XS01	ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	สิ่งแวดล้อม	XT01	เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
บางเขน	โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพันธุ์วิศวกรรมและชีวสารสนเทศ	XY16	พันธุ์วิศวกรรมและชีวสารสนเทศ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	เกษตร	XA01	กีฏวิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA06	โรคพืช	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA16	โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA18	การปรับปรุงพันธุ์พืช	รอภาควิชา
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA20	วิจัยและพัฒนาการเกษตร	รอภาควิชา
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA23	พืชไร่	รอภาควิชา
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA27	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการจัดการทางดิน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA30	วิทยาการพืชสวน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA35	วิทยาการปศุสัตว์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	เกษตร กำแพงแสน	XA39	การจัดการเกษตรและชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	XD06	จุลชีววิทยา	อยู่ระหว่างดำเนินการ

วิทยาเขต	คณะ	รหัสสาขาวิชา	ชื่อสาขาวิชา	สถานะการดำเนินการ
กำแพงแสน	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	XE01	วิศวกรรมเกษตร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	XE04	วิศวกรรมชลประทาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	XE07	วิศวกรรมโยธา	รอภาควิชา
กำแพงแสน	วิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน	XE34	วิศวกรรมอาหาร	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	สัตวแพทยศาสตร์	XI10	คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์	รอภาควิชา
กำแพงแสน	สัตวแพทยศาสตร์	XI20	ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์และสารสนเทศทางสัตวแพทย์ สาธารณสุข	รอภาควิชา
กำแพงแสน	ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	XQ02	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	XQ06	วิทยาการพืช	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	ศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์	XQ07	เคมี	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	วิทยาศาสตร์การกีฬา	XS03	แอทเลติกเทรนนิ่งและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว	รอภาควิชา
กำแพงแสน	วิทยาศาสตร์การกีฬา	XS04	วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	วิทยาศาสตร์การกีฬา	XS06	การจัดการการกีฬา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	ศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์	XX01	การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กำแพงแสน	ศึกษาศาสตร์และพัฒน ศาสตร์	XX07	คณิตศาสตร์ศึกษา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ศรีราชา	วิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา	XE29	วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ศรีราชา	วิทยาการจัดการ	XJ01	การบริหารและพัฒนาอุตสาหกรรม	รอภาควิชา
ศรีราชา	วิทยาการจัดการ	XJ02	การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สกลนคร	วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรมศาสตร์	XB02	วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สกลนคร	ศิลปศาสตร์และวิทยาการ จัดการ	XC02	พลศึกษา	รอภาควิชา
สกลนคร	ทรัพยากรธรรมชาติและ อุตสาหกรรมเกษตร	XU02	เทคโนโลยีการอาหาร	รอภาควิชา
สกลนคร	สาธารณสุขศาสตร์	XV01	สาธารณสุขศาสตร์	อยู่ระหว่างดำเนินการ

งานรับสมัคร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร 02-9428445 ต่อ 229

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2567